

**หมายเหตุ**

1. ในคดีหมายเลขดำที่ พ.22/2563 (การยึดทรัพย์ครั้งที่ 1) ศาลแพ่งนัดไต่สวนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องมาศาลในวันดังกล่าว) ซึ่งในชั้นนี้ หากไม่มีผู้คัดค้านเข้ามาในคดี ศาลจะดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีจากพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดี และมีคำสั่งหรือคำพิพากษาต่อไป ซึ่งเมื่อศาลมีคำสั่งคดีเป็นประการใดแล้ว ผู้เสียหายไม่อาจมาขอเฉลี่ยทรัพย์หรือขอคุ้มครองสิทธิในคดีนี้ได้

ดังนั้น ผู้เสียหายที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ หรือยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิแล้ว แต่นำส่ง เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จึงยังไม่อาจพิจารณาสอบสวนความเสียหายได้ หากท่านประสงค์จะขอคุ้มครองสิทธิ โปรดยื่นคำขอคุ้มครองสิทธิพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามประกาศ หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนมายังสำนักงาน ป.ปง. โดยด่วน เพื่อให้สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาตรวจสอบความเสียหายให้เสร็จสิ้น ก่อนวันนัดไต่สวน วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

2. ในคดีหมายเลขดำที่ พ.90/2563 (การยึดทรัพย์ครั้งที่ 2) ศาลแพ่งนัดไต่สวนในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 (ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องมาศาลในวันดังกล่าว) คดีนี้ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านเข้ามาในคดี ศาลแพ่งจึงกำหนดช่วงเวลาสำหรับการสืบพยานทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านในระบบการนัดหมายของศาลแพ่ง โดยเริ่มตามวันเวลาดังกล่าว หากผู้เสียหายที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ หรือยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิแล้วแต่นำส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จึงยังไม่อาจพิจารณาสอบสวนความเสียหายได้ หากท่านประสงค์จะขอคุ้มครองสิทธิ โปรดยื่นคำขอคุ้มครองสิทธิ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามประกาศ หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนมายังสำนักงาน ป.ปง. โดยด่วน เพื่อให้สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาตรวจสอบความเสียหายให้เสร็จสิ้น เพื่อเสนอต่อศาลแพ่งพิจารณาต่อไป ก่อนวันนัดสืบพยาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566

**3. การยึดทรัพย์ครั้งที่ 3** การยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในครั้งนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. 141/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรายนายอภิรักษ์ โกภฏิกิ กับพวก (เพิ่มเติม)

ต่อมาสำนักงาน ป.ปง. ได้มีประกาศให้ผู้เสียหายที่ประสงค์จะขอคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 39 เล่ม 139 ตอนพิเศษ 168 ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

โดยให้ผู้เสียหายใช้สิทธิยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามประกาศฯ ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา

สืบเนื่องจากคดีนี้ ได้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินไปแล้ว 2 ครั้ง และมีการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในแต่ละครั้งแล้ว ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ พ. 22/2563 และ พ. 90/2563 ตามที่กล่าวมาข้างต้น

สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้เสียหายได้ยื่นคำร้อง พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบสวนความเสียหายเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีการจัดทำบัญชีผู้เสียหายส่งให้พนักงานอัยการเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลต่อไป จำนวนสองครั้ง/สองคดี ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของผู้เสียหายอย่างชัดเจนแล้วว่า เป็นผู้ที่ได้รับ ความเสียหาย และประสงค์จะขอรับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยทั้งสองคดีขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง จึงเป็นกรณีที่ผู้เสียหายยังไม่เคยได้รับการพิจารณาใช้ค่าเสียหายมาก่อนเลย เมื่อมีการดำเนินการกับทรัพย์สินเพิ่มเติมดังเช่นในครั้ง นี้เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดมูลฐานเป็นที่ตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น มุ่งหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิให้กับผู้เสียหาย อีกทั้ง ยังเป็นการบรรเทาภาระให้กับประชาชน ที่จะต้องคอยติดตามข้อมูลการดำเนินการกับทรัพย์สินและต้องมาแสดงเจตจำนงทุกครั้งที่มีการยึด หรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบ ในหลักการเกี่ยวกับการรับคำร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย กล่าวคือ ให้ถือว่า กรณีที่ผู้เสียหายที่ได้ยื่น คำร้องขอคุ้มครองสิทธิและมีการพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบสวนความเสียหาย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้เสียหายเสร็จสิ้นแล้ว ในคดีหมายเลขดำที่ พ. 22/2563 และ/หรือ คดีหมายเลขดำที่ พ. 90/2563 ให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่มีการยื่นคำร้องขอรับการ คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายนี้ และได้รับการสอบสวนความเสียหายเสร็จสิ้นแล้วในการยึดทรัพย์สิน ในครั้งนี้ (การยึดทรัพย์สินครั้งที่ 3) โดยขอใช้แบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิและเอกสารหลักฐานเดิมที่ได้ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ไว้ในครั้งก่อนเป็นการแสดงเจตนาขอรับการคุ้มครองสิทธิในครั้งนี้ด้วย โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิอีก

**สรุป**

ผู้เสียหายต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายของตน ผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย เป็นผล ดังนี้

1. หากท่านเป็นผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิและมีการสอบสวนความเสียหายเสร็จสิ้น ในคดีที่มีการยึด/อายัดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1 และ/หรือ ครั้งที่ 2 แล้ว ถือว่าท่านเป็นผู้ที่แสดงเจตจำนงในการขอรับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในการยึดทรัพย์สินในครั้งนี้ (ครั้งที่ 3) แล้ว โดยไม่ต้องยื่นคำร้องหรือส่งพยานหลักฐานได้อีก

2. หากท่านเป็นผู้เสียหายที่ยังไม่เคยยื่นคำร้องมาก่อน หรือ กรณีที่ยื่นคำร้องมาแล้วแต่เอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน หากท่านประสงค์จะขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในการยึดทรัพย์สินในครั้งนี้ (ครั้งที่ 3) ท่านต้องดำเนินการยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามประกาศ ภายในกำหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565)

**ข้อสังเกต** ผู้เสียหายที่ตรวจสอบสถานะขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายแล้วไม่พบข้อมูล มี 2 กรณีคือ

1. ไม่เคยยื่นคำขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
2. เคยยื่นคำขอแล้ว แต่นำส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาสอบสวนความเสียหายได้
3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่งประกอบคำขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ได้แก่ สำเนาหลักฐานการสอบสวนของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ/การร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญา, หลักฐานที่แสดงการลงทุนสลิปการรับ – โอนเงิน รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ตัวจริงที่ได้รับการรับรองจากธนาคาร หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ได้รับความเสียหาย